

Số: 23/KH-MNLN

Liên Nghĩa, ngày 06 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường mầm non “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023

Căn cứ thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ công an qui định về khu dân cư, xã, phường, Thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-ĐU ngày 30/01/2023 về xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CBMN ngày 06/3/2023 về xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023.

Căn cứ điều kiện thực tế và tăng cường công tác An toàn về an ninh, trật tự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường mầm non Liên Nghĩa xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác An toàn về an ninh, trật tự trường học năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục Quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 15/3/2012 của Tỉnh ủy Hưng Yên triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn. Đảm bảo tốt an ninh, an toàn trường học. Giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong nhà trường.

- Ngăn chặn các hành vi bạo lực và các hành động tự phát của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và địa bàn nơi trường cư trú.

2. Yêu cầu

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tội phạm để mọi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia công tác này. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm lấy phòng ngừa là chính; gắn nhiệm vụ phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục về phòng, chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, thân thiện góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu nghề, yêu trường, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường tự giác tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong trường tích cực tham gia giữ gìn, trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, giữa nhà trường và chính quyền địa phương với công an xã trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Trường học đạt tiêu chí về “An toàn về an ninh, trật tự”;
2. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cam kết không tham gia, không mua bán không tiếp tay cho buôn lậu, kinh doanh, sản xuất hàng giả.
3. Có nội quy, quy định bảo vệ cơ sở giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng, chống cháy nổ phù hợp với tình hình thực tiễn; 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dạy, người học được phổ biến quán triệt các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả.
4. Không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự.
 - Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dục dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà

nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tội phạm nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có, kịp thời phát triển, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý.

- Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng; vi phạm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trở lên theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng).

5. Không để xảy ra bạo lực học đường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

6. Lực lượng bảo vệ nhà trường được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

7. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, không mắc các tệ nạn xã hội.

Nhà trường có thông báo số điện thoại đường dây nóng về phòng chống tội phạm; có tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm để triển khai tới toàn thể đội ngũ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm

Ban giám hiệu tập trung quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống tội phạm.

Nâng cao năng lực thực hiện bảo đảm an toàn về trật tự, an ninh trường học trong giáo viên và phụ huynh, học sinh và nhân dân.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường quán triệt một cách sâu sắc để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh các nội dung của Kế hoạch về xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”. Thông tư số 124/2021/TT- BCA ngày 28/12/2021 của bộ Công an. Quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và các văn bản chỉ đạo về thực hiện an toàn giao thông của các cấp.

Triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an, các quy định của địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; có hình thức, biện pháp phối hợp quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh giữa

cơ sở giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Quán triệt về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng, chống buôn bán người; Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với nội dung mới; Không vi phạm đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo làm tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Nội quy nhà trường Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường phải có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật, có ý thức tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

2. Giáo dục về phòng, chống tội phạm trong nhà trường

Tiếp tục triển khai, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trú trọng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản pháp luật về giáo dục có liên quan đến giáo dục mầm non; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tội phạm và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội.

Thực hiện tốt chỉ thị 23/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

3. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhà trường

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm và đề ra Chương trình hành động theo năm.

Trong phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên phải được thể hiện rõ nội dung công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an

ninh trật tự trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên cơ sở tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.

Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời với việc giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng, quan tâm người được đặc xá, người được tha tù, người mắc bệnh tệ nạn xã hội... Nhằm giúp đỡ họ yên tâm và ổn định cuộc sống, ngăn ngừa môi trường dẫn đến tái phạm.

Kịp thời có các hình thức tuyên dương, khen thưởng để công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, thiết thực và mang ý nghĩa xã hội rộng rãi.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự".

- Thực hiện phối hợp giữa nhà trường với chính quyền và công an xã Liên Nghĩa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về lao động trong nhà trường.

- Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua mà nhà trường đã đề ra trong năm học 2022 - 2023.

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ về việc thực hiện trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trong năm 2023.

- Phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường về công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra về công tác giáo dục phòng, chống tội phạm; công tác xử lý, giải quyết kịp thời về các vi phạm về nội quy, quy chế, trật tự an ninh, bạo lực trong nhà trường.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và đưa kết quả công tác phòng, chống tội phạm thành tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng. Kịp thời biểu dương tập thể, cá

nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý kịp thời những cá nhân vi phạm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng Kế hoạch triển khai công tác “An toàn về an ninh, trật tự” của nhà trường gắn với việc xây dựng “Trường học xanh- an toàn- thân thiện- hạnh phúc”. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ an ninh của nhà trường, thường xuyên cập nhật thông tin và triển khai kịp thời các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh và an toàn trong trường học.

Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo kết quả về UBND và công an xã Liên Nghĩa.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn trường học năm 2023 của Trường mầm non Liên Nghĩa. Kế hoạch này được báo cáo Công an xã và phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trên website của nhà trường biết để cùng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công an xã Liên Nghĩa;
- Các đoàn thể, CBGVNV (đề tt/h);
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Bang

